

ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุรุษกร เพชรดำ

การมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น คือ ครั้งแรกของฉันค่ะ รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ได้มาแลกเปลี่ยน ได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายเลยคะ

ในช่วงแรกที่มาแลกเปลี่ยนนั้นรู้สึกกังวลในหลาย ๆ เรื่องมากเลยคะ เพราะว่าต้องมีการปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ มากมายเลยคะ

พอไปปรึกษากับตัวเตอรืและสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง

ทำให้รู้สึกสบายใจและสามารถทำได้ด้วยตัวเองคะ การปรับตัวที่นี้ต้องปรับตัวหลายอย่าง เช่น การใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ สภาพอากาศที่ไม่คุ้นชิน เป็นต้น แต่พอใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ก็ค่อย ๆ รู้สึกชินกับการใช้ชีวิตประจำวันคะ

การใช้ชีวิตประจำวันในช่วงแรกต้องปรับตัวหลาย ๆ อย่าง เช่น การซื้อของ การทำอาหารด้วยตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น

ต้องใช้เวลาจนถึงจะคุ้นชินกับสภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น

เพราะว่าในประเทศไทยไม่ได้มีฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว

ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ฉันจะทำอาหารด้วยตัวเองคะ เพราะเป็นคนที่ชอบทำอาหาร

มีบางครั้งที่ไปกินที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย หรือร้านอาหาร

ทำให้มีโอกาสได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นในการซื้อของ และการสั่งอาหารคะ

ในระหว่างที่มาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ

ภายในโตเกียวมากมายคะ ได้แก่ ย่านอิเคะบุคุโระ ชินจูกุ ชิบูย่า อะกิฮาบาระ ศาลเจ้าคันดะ

ศาลเจ้าโตเกียวไดจิงกุ โตเกียวทาวเวอร์และโตเกียวสกายทรี รวมถึงการไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปดูหนัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่น

เรื่องการเรียน ในเทอม 2 ที่ผ่านมา ฉันได้ลงวิชาเรียนทั้งหมด 8 วิชาด้วยกันค่ะ
แต่ละวิชาที่ได้เรียนไปรู้สึกสนุกมากๆ และมีหลาย ๆ
เรื่องที่น่าสนใจมากเลยคะ
อาจารย์แต่ละท่านได้สอนเรื่องต่าง ๆ
ที่ทั้งเคยเรียนมาแล้ว และยังไม่เคยเรียนมาก่อน
มีรายวิชาหนึ่งที่ฉันชอบมากๆ คือ



รายวิชาที่มีกิจกรรมที่อาจารย์ได้พานักศึกษาไปพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนมหาวิทยาลัย โอฉะโนะมิซุ
เป็นประสบการณ์ที่ดีในการฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง รู้สึกดีใจมากๆ
เลยคะที่ได้มีโอกาสในครั้งนี้



สุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โทโมะมิ นิชิภาวะ ที่คอยเช็คกิจกรรม
การเรียนของฉันให้ทุก ๆ เดือน
ขอบคุณตัวเตอร်ของฉันที่ช่วยทำเรื่องที่ว่าการอำเภอละช่วยทำเรื่องขิมมือถือให้
ขอบคุณเจ้าหน้าที่หอพักที่คอยสอบถามด้วยความเป็นห่วงเสมอเนคะ
และขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ได้สอนเรื่องต่าง ๆ ที่สนุกและน่าสนใจมากๆ เลยคะ

